

Bản Tin

Số 5 | Tháng 6, 2017

LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

LỜI TÂM TÌNH

Tôi có nhiều lý do để mang cảm giác vui mừng náo nức trong thời điểm này. Thứ nhất, chúng ta đang bước vào mùa Hè, là mùa ấm áp của nghỉ ngơi và vui chơi (vì tôi ở xứ lạnh nên trông chờ mùa nắng ấm). Thứ nhì, chúng tôi vừa trở về Mỹ sau chuyến truyền giáo ba tuần đầy phước hạnh trên ba miền quê hương Việt Nam. Thứ ba, chúng ta đang chuẩn bị hành trang để lên đường tham gia kỳ Đại Hội Báp-tít lần thứ 33 tại Charlotte, North Carolina. Trong cuộc sống nhiều áp lực, mỗi ngày chỉ cần một niềm vui đã khiến chúng ta hạnh phúc, thế mà Chúa cho tôi đến ba niềm vui (chưa kể biết bao điều vui khác không nói hết được), cảm tạ Chúa vô cùng. Thay vì chăm vào điều tiêu cực, nếu chúng ta biết nhìn cuộc sống bằng ánh mắt của niềm tin và tấm lòng rộng mở để được ánh sáng Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ kinh nghiệm biết bao điều màu nhiệm và phước hạnh trong mỗi ngày của cuộc sống. Kính chúc quý Chị Em một mùa Hè vui tươi trong ơn lành vô biên của Thiên Chúa Từ Ái. Xin hẹn gặp nhau tại Đại Hội 33, Charlotte, North Carolina.

Thân mến trong Chúa,
Thay mặt BCH LĐPN
Bà Nguyễn Đức Tánh, Liên Đoàn Trưởng

ĐƯỜNG DÂY CẦU NGUYỆN THÔNG CÔNG

Số điện thoại: 1-515-739-1020

Mã số: 587749#

Ngày Giờ: Mỗi Tối thứ Năm, lúc 9pm CT

DÂNG HIẾN CHO LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ

Mọi dâng hiến, xin vui lòng viết chi phiếu cho “Liên Đoàn Phụ Nữ Báp-tít,” trong phần Memo, xin ghi rõ dâng hiến cho mục vụ nào (Điều hành, Đặc san, Truyền giáo, v.v...) và gửi về Thủ Quỹ ở địa chỉ:

Hong Dang
925 Brook Way
Gilroy, CA 95020

TÔN CHỈ

Liên Đoàn Phụ Nữ Báp-tít
Việt Nam Bắc Mỹ hiện hữu
để gây dựng đời sống tâm
linh của nữ giới và dự phần
vào công tác truyền bá
Tin Lành.

BAN CHẤP HÀNH

* Liên Đoàn Trưởng:

Bà Nguyễn Đức Tánh
ĐT: 303-947-4586
lechieuhoang@hotmail.com

* Liên Đoàn Phó:

Bà Nguyễn Tấn Dương
ĐT: 214-552-6844
ruthnguyen601@gmail.com

* Thư Ký:

Bà Võ Ngọc Triển
ĐT: 972-900-3329
ngoctrinh4him@gmail.com

* Thủ Quỹ:

Cô Đặng Nguyên Hồng
ĐT: 408-341-5664
dangnguyenhong1111@gmail.com

TRONG SỐ NÀY

Vui Mừng Phục Vụ.....2
Mười Thương Trong Chúa.....4
Thông Báo.....4

VUI MỪNG PHỤC VỤ

Lời Chúa dạy: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng (Thi Thiên 100:2)

Ngày hôm nay quý bà, quý cô đã và đang hầu việc Chúa tại hội thánh địa phương với tinh thần và thái độ nào? Vui mừng hay cảm ràm hoặc làm cho có? Để giải đáp cho sự thắc mắc này, chúng ta cùng nhau suy nghĩ đến một vài lý do tại sao một số chị em chúng ta đã và đang đánh mất sự vui mừng trong khi hầu việc Ngài như đáng phải có.

Thứ nhất, nếu chúng ta hiểu được khi chúng ta tham gia và làm các công việc của hội thánh trong khả năng mà Chúa ban cho chúng ta là chúng ta đã vâng phục Chúa. Thánh Kinh chép: Các người phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các người, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và trứu mến Ngài (Phục 10:1). Và: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy (Thi. 1:11). Không có điều gì đáng vui mừng hơn cho người theo Chúa là làm theo những gì Chúa dạy. Có đôi lúc trong sự phục vụ của chúng ta khiến cho ai đó không thích hay không vừa lòng thì chúng ta cũng không nên chán nản hay thất vọng mà bỏ lỡ cơ hội hầu việc Chúa. Vì mục đích chính của quý bà, quý cô là phục vụ Chúa chứ không phục vụ cho một cá nhân nào trong hội thánh. Hãy thử suy nghĩ nếu ai trong chúng ta đều có thái độ hể vui thì làm

mà buồn thì ngưng, như vậy ai sẽ làm những công việc của hội thánh đây?

Thứ hai, khi chúng ta làm những công việc giúp đỡ tại hội thánh với những ân tứ mà Chúa ban cho là chúng ta đã bày tỏ sự kính sợ Chúa. Thánh Kinh ghi lại: Chỉ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các người là dường nào (I Sam.12:24). Hoặc: Hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài (Heb. 12:28). Cảm ơn Chúa vì kính sợ Ngài mà quý bà, quý cô đã không ngại cực khổ, hy sinh thời gian, công sức và tiền bạc để dấn thân trong những mục vụ tại hội thánh địa phương. Hết lòng trung tín phục sự Ngài thì dầu mưa hay nắng, lạnh hay nóng, ngọt hay đắng, chúng ta cứ hết lòng phục vụ Chúa và anh chị em chúng ta trong hội thánh thường xuyên và đều đặn. Hơn thế nữa, khi chúng ta kính sợ Chúa và hết lòng phục sự Ngài thì Ngài sẽ ban cho chị em những phần thưởng lớn lao như lời Ngài đã hứa mà lắm lúc chúng ta quá bận rộn đã không để ý đến để cảm ơn Chúa như là: sức khỏe, gia đình và công việc sinh kế của chúng ta. Tất cả mọi thứ đều được Ngài luôn luôn quan phòng và bảo vệ.

Cuối cùng, khi quý bà, quý cô hằng hái làm

những công việc mà hội thánh ủy thác với thái độ vui mừng là chúng ta đã làm cho Chúa vui lòng. Không có gì sung sướng hơn khi chúng ta làm vui lòng Ngài. Lời Chúa dạy: Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng (Thi. 100:2). Thật đúng vậy, khi chị em chúng ta hầu việc Chúa với tấm lòng vui mừng sẽ bày tỏ được tinh thần vâng phục. Chẳng những thế, vì yêu Chúa mà phục vụ trong sự niềm nở và thái độ sẵn sàng chứng minh được chúng ta là những Cơ Đốc nhân đã trưởng thành và am hiểu Lời Chúa. Chỉ khi nào chị em học và hiểu được Lời Chúa thì mọi việc sẽ bày tỏ qua những hành động tích cực qua sự hầu việc Chúa của chị em. Ngược lại, khi chúng ta làm công việc Chúa với tinh thần thái độ uể oải, và có đôi lúc dường như là bị bắt buộc thì chúng ta đã đánh mất niềm vui trong sự phục vụ mà mỗi chị em cần có. Vui vẻ là sức mạnh giúp cho chúng ta chiến đấu chống lại sự mệt nhọc và chán nản. Thánh Kinh ghi lại: Hãy lấy lòng vui mà làm (Rôm. 12:8b). Và: Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta (Col. 3:23). Làm cho Chúa nên chúng ta không ngại khó, làm cho Chúa nên chúng ta làm hết lòng chớ không qua loa, miễn cưỡng, hoặc đong đo, cân đếm, hay câu nệ, chỉ trích. Bởi vì chị em biết rằng Chúa yêu người hầu việc Chúa hết lòng.

Tóm lại, Đức Chúa Trời kêu gọi hết thảy chị em chúng ta hầu việc Ngài với tinh thần tự nguyện. Vui vẻ và phục vụ là bày tỏ sự vâng phục và kính sợ Ngài của mỗi chị em. Chúa muốn chúng ta vừa phục vụ và vừa ca hát ngợi khen Ngài chớ không phải vừa làm, vừa làm bầm, hoặc than vắn, thở dài. Ước mong chị em hết lòng hưởng ứng, nâng đỡ và khích lệ nhau tham gia các mục vụ tại hội thánh địa phương. Xin chị em cùng hiệp tác với các tôi tớ Chúa làm công việc Ngài và góp phần để mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời. Cám ơn Chúa vì Ngài là thành tín, những ai làm theo lời dạy của Ngài luôn luôn có những phần thưởng kèm theo: ... Hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dưng dặt luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu (I Cor. 15:58b). Xin cho phép tôi được mạo muội hỏi rằng: Quý bà, quý cô có đang vui vẻ phục vụ Chúa không? Hãy chứng tỏ Chúa đang sống trong lòng chúng ta, để qua sự hầu việc Ngài hết lòng của chị em giúp người ngoại nhận biết Chúa là Đấng có quyền và đang làm chủ trên đời sống của mình. Hãy thưa với Chúa rằng: Xin khiến con bước theo các mạng lệnh Ngài, vì đó là con đường vui thỏa (Thi. 119:35). Amen!

Hồng Ân



MƯỜI THƯƠNG TRONG CHÚA

Một thương kính Chúa yêu người,
Hai thương dâng hiến phần mười thành tâm,
Ba thương biết sửa lỗi lầm,
Bốn thương việc Chúa chuyên tâm đêm ngày,
Năm thương chẳng sợ chông gai,
Sáu thương cầu nguyện khẩn nài thiết tha,
Bảy thương xa lánh đường tà,
Tám thương Lời Chúa sâu xa am tường,
Chín thương ăn nói khiêm nhường,
Mười thương vì Chúa xem thường lợi danh.

(Sưu tầm)

THÔNG BÁO

🌸 Tại Đại Hội năm nay, chúng ta sẽ có hai buổi nhóm của Liên Đoàn Phụ Nữ:

1. Chiều thứ Sáu 30 tháng 6, 2017, từ 3 đến 5 giờ chiều.
2. Sáng thứ Bảy 1 tháng 7, 2017, từ 10:45 sáng đến 12 giờ trưa.

Ước mong nhận được sự hiện diện của tất cả quý Bà.

🌸 Xin quý Ông Bà Mục sư, Trưởng Ban Phụ Nữ, Lãnh đạo trong Hội thánh, vui lòng gửi vài tấm ảnh về sinh hoạt của Ban Phụ Nữ của Hội thánh để chúng tôi sẽ trưng bày tại bàn của Liên Đoàn Phụ Nữ tại Đại Hội.

🌸 Năm nay đặc biệt tại bàn của Liên Đoàn Phụ Nữ sẽ có phần Bán Quà Gây Quỹ. Kính xin quý Chị Em đem đến tặng Liên Đoàn Phụ Nữ những món đồ mới, đẹp, để chúng ta bày bán gây quỹ cho Liên Đoàn Phụ Nữ. Nếu quý vị có câu hỏi nào về vấn đề này, xin liên lạc với Bà Tánh, 303-947-4586. Xin chân thành cảm ơn.

🌸 Liên Đoàn Phụ Nữ sẽ ca ngợi Chúa bài khẩu hiệu ca "Người Nữ của Chúa" tại Đại Hội, vào tối thứ Sáu 30 tháng 6, 2017, trong chương trình của Đêm Truyền Giáo. Xin kính mời quý Chị Em nghe và xem bài hát đính kèm trong email này để quen thuộc với lời và giai điệu. Chúng ta sẽ tập hát chung tại Đại Hội vào tối thứ Năm, sau giờ nhóm, và vào chiều thứ Sáu, trong buổi nhóm Phụ Nữ. Kính mời quý Chị Em tham gia bài Khẩu Hiệu Ca với những chiếc áo dài tha thướt để tăng sự trang trọng và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.